

Số: 44 /GLI-KHDN  
Vv đề xuất triển khai  
hệ thống dạy học trực tuyến qua internet.

Gia Lai, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai  
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các Huyện, Thị xã, Thành phố  
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác toàn diện về triển khai xây dựng hệ thống Giáo dục thông minh giai đoạn 2017-2020 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai và Viettel Gia Lai - Chi nhánh Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân Đội ký kết ngày 29/3/2017;

Căn cứ Công văn số 200/SGDĐT-GDTrH ngày 01/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc tổ chức dạy học qua internet trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia học trực tuyến và ôn tập trong thời gian nghỉ học theo hướng dẫn tại Công văn số 195/SGDĐT-VP ngày 30-01-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai. Viettel Gia Lai xin trân trọng thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc về việc triển khai cung cấp miễn phí hệ thống Mạng xã hội học tập ViettelStudy và hệ thống Quản lý học và thi trực tuyến K12 Online.

Hiện tại, ViettelStudy và Hệ thống K12 Online đã và đang được tin dùng bởi các đơn vị quản lý giáo dục, nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh trên cả nước. Với ViettelStudy, K12 Online giáo viên có thể tự đưa các nội dung bài học, bài kiểm tra (dưới dạng video, tài liệu, câu hỏi ôn tập...) lên hệ thống, xem các báo cáo về quá trình và kết quả học tập của học sinh của mình. Học sinh có thể ôn tập, xem kết quả bài kiểm tra, xem phần kiến thức còn hổng và trao đổi với giáo viên và các bạn ngay sau khi làm bài. Với cơ quan quản lý giáo dục, ViettelStudy, K12 Online hỗ trợ tính năng quản lý nội dung học tập, tổ chức các kỳ thi để khảo sát, theo dõi và phân tích kết quả học tập, truyền thông, thảo luận, nhắn tin (chat) với học sinh để hướng dẫn, trao đổi kiến thức trên hệ thống ngay tại nhà.

Thực hiện phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”, nhằm đáp ứng mục tiêu bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên phòng chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021. Viettel Gia Lai sẽ luôn đồng hành cùng Ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai trong việc triển khai hệ thống dạy và học trực tuyến.



Học trực tuyến trên nền tảng và ứng dụng Viettel cung cấp sẽ giúp nhà trường, giáo viên và học sinh có thể học tập và trao đổi kiến thức mọi lúc, mọi nơi mà không bị bất kỳ một rào cản nào.

Để được hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết về triển khai ứng dụng học trực tuyến xin vui lòng liên hệ:

Ông Đào Quang Dân, Chuyên viên Giải pháp Giáo dục, Viettel Gia Lai; Điện thoại: 0988.445.939 Email: [dandq1@viettel.com.vn](mailto:dandq1@viettel.com.vn)

Ông Nguyễn Đình Phương, Chuyên viên Giải pháp Giáo dục, Viettel Gia Lai; Điện thoại: 0988.445.939 Email: [phuongnd32@viettel.com.vn](mailto:phuongnd32@viettel.com.vn)

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp và định hướng từ Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc để việc triển khai hệ thống ứng dụng CNTT với mục tiêu xây dựng một hệ thống giáo dục hiệu quả và phù hợp nhất.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để B/c);
- Lưu: VT, P.KHDN, Phương 03.

**GIÁM ĐỐC**



Thượng tá Trần Văn Thuận

